

DATE:	NO. :	SUBJECT:
-------	-------	----------

๙๕๖๕ กรมจักษุแพทย์ ศาลาเฉลิม  
 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้าคุณแม่แม่ที่เคารพอย่างสูง

หลายครั้งที่เราไม่ได้พบกัน เนื่องจากลูกต้องมาศึกษาเล่าเรียนที่เมืองใหญ่ หลายครั้งเวลาที่เหงาและ  
 ทุกอใจกับการเรียน ก็มีแต่แม่เท่านั้นที่คอยปลอบใจตลอดมา สิ่งทีลูกชอบที่สุดคือการที่เราได้พูดคุยและกานหาอาหาร  
 ด้วยกันพร้อมหน้า พี่นี่แม่จะเป็นอย่างไรบ้างหนอ เหนื่อยไหมแม่กับการทำงาน เหนื่อยไหมแม่กับการสั่งเสีย  
 ลูกชายคนนี้เล่าเรียน เวลาที่เราคุยโทรศัพท์ด้วยกัน แม่จะถามเสมอว่า เป็นอย่างไรบ้าง สมัยดีไหม กินข้าวแล้วหรือยัง  
 ความเป็นห่วงจากดวงใจแม่อีกหลายอย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้ในกระดานพิมพ์เล็กๆใบนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุมรู้สึกดี  
 และมีความสุขมาก มีแม่คอยเป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือลูกมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณความรักจากแม่คนที่สามารถ  
 ให้ลูกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งหยดน้ำตา ลูกขอโทษที่ทำให้แม่ร้องไห้ ลูกขออภัยว่าจะเหลียวหลังบ้างเียงบ้าง แต่ก็ต้อง  
 ขอคุณแม่หยาดน้ำตาจากแม่ที่ทำให้ลูกทำได้

วันแม่ปีนี้ลูกอยากบอกแม่ว่า รักแม่มากครับ และขอขอพรให้แม่ของผมนั้นมีความสุขที่แข็งแรงสมบูรณ์  
 และรักผมนานๆครับ อีกอย่างคือขอภาาให้แม่เตรียมพร้อมกับความจำเป็นการเรียนของลูกที่จะมาเมืองเร็วนี้ รักแม่ที่สุดครับ

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง

มอส



๑๑๒ ถนนสุเทพ  
๓ หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๒๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้า คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง

วันนี้ หนูตั้งใจเขียนจดหมายที่มากเพื่อระบายความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ ว่าเป็น  
หัวใจที่มารวมใจจดหมายฉบับนี้ ถึงแม่... แม่อาจจะไม่มีทางได้คำนี้แน่ แต่ถ้าแม่สามารถ  
รับรู้ในสิ่งที่หนูเขียนได้ หนูอยากบอกแม่ว่า "หนูรักแม่นะ" หนูไม่เคยรู้ว่า ตลอดระยะเวลา  
เวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ แม่เคยรังเกียจ ให้อำนาจหนูแล้วแต่ตัวเองได้ทำสิ่งใด เพราะหนูไม่เคย  
ได้เห็นน้ำตาของแม่เลย หนูรู้แต่เพียงว่า เวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ แม่ก็เพื่อหนูมาโดย  
ตลอด แม่ทำงานที่รายได้ค่าเพื่อเลี้ยงหนู จนหนูเข้ามาโรงเรียนก็มีชีวิตที่ลำบากจนถึงขั้นหนู  
ทำเงินมาส่งเสียให้หนูได้เรียน หนูได้กินอยู่อย่างสบาย หนูขอบคุณแม่ที่ส่งใจ  
เพียงแค่นี้แม่ก็พยายามดิ้นรนหาเงินให้ แม่เหนื่อยมากทั้งชีวิต แม่ก็เพื่อหนู  
มาโดยตลอด แม่หนูไม่มีโอกาสได้ถามแม่พระคุณของคุณแม่เลย หากข้าพเจ้ามีสิ่ง  
ใดที่หนูได้ตอบแทนพระคุณของคุณแม่ได้มากที่สุด หนูขอแม่ว่า พระคุณของคุณแม่  
หากเกินกว่าที่จะตอบแทนให้หมดสิ้นได้ เพราะแม่ได้ชีวิต ๓๕ ปีนี้ หนูได้เข้ามาเรียน  
ได้ก็ด้วยความรักของแม่ หากไม่มีแม่ ๓๕ ปีนี้ จะเริ่มเดินได้มาได้อย่างไร

สุดท้ายนี้ หนูขอสัญญาว่า หนูจะเป็นคนดี ไม่ทำให้อุปการะของคุณแม่  
หนูจะตั้งใจเรียน และจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง  
ดาวน้อย ชัยจันทร์

๕๕๕ อ.เทพคุณากร ๑

ท.ท่าเรือ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๒๕๐๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้าแม่ที่เคารพรัก

สวัสดิ์ที่รับแม่ ทูทักออกลูกของแม่เอง จันแม่ปีให้หนูขอส่งจดหมายฉบับนี้  
แทนคำรักแฉะ ขอขอบคุณแม่ให้แม่ อหิกจริงใจรักอยู่ทุกจัว เทียงแถ้วที่เป็หน้าหิเศษ  
เลยอยากทำอะไรให้คหหิเศษบ้าง

ตั้งแต่แม่ให้หนูไปเกิดมาลืมทุกโลก มีพี่หลายสิง หลายอย่างที่แม่ต้องทำ  
เพิ่มชีห บางครั้งถึงกับทำให้แม่ต้องลำบากแต่หนูก็ไม่เคยเห็นหว่าแม่จะย่อท้อ แม่ก็หนักที่หสู้  
ทำงานหนักหยังเสียให้หนูได้เล่าเรียน มีชีวิตอยู่ดีที่หถึงทุกจัวที่ แม่ต้องเป็ทั้งพ่อและแม่  
ไหเวลาเดียวกัน ทอयीให้คำปรึกษาทุกอย่างกับหนู และหลายเรื่องจาวที่ทำให้แม่ของแม่ลูกต้อง  
ทะเลาะกับโกยมีหหุเป็หหเหตุ หนูขอปิติมากจหเถรียถึงเรื่องลับเรี่ยหต่อ แม่จะบออยู่เสมอ  
ว่า " ต่าที่ก็แล้ว แก่เรี่ยหจบแล้วบวชให้แม่ก็พอ อย่าเรี่ยห" ต้องขอบคุณแม่มากสำหรับทำพุดที่  
สั่งทำให้หนูคิดได้จ่าหที่องกัทอหหิให้ที่แม่ไม่องกัลู่ก เพราะมีหจ.ที่จึที่ไปเรี่ยหๆ อย่างไม่มีพุด  
เทมื่อหหิแม่เคยทำ หิสัยของแม่ก็ชอบคิหอะไรแปลกๆ แบบนี้ แต่บรระชายเป็หคำพุดที่เข้าใจ  
ไม่ได้สักที

สุดท้ายนี้ หนูก็ขอขอบคุณแม่หลายๆที่เลี้ยงดูหหุมา ขอขบรระบาทความทุกขไห  
อยู่เสมอ กราบขอโทษสำหรับคหหิที่หนูก่ออหิ และหนูขอสัญญาว่าหหุจะเติบโตไปให้ถึงฝั่งฝัน  
ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้โต ให้แม่ไม่ต้องลำบาก จาบวชให้เมือเรี่ยหจบ นี้ก็เป็สิ่งกัหหุตั้งใจจ่าทำ  
เมื่อทบทวนหหุ

ทวยรักแฉะ, เคารพอย่างสูง  
กุลชาติ บิรมหาจุง



๓๗/๙ หมู่ ๑ ซ.พิบูลย์ อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๕๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบแก้ว คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง

นี่เป็นจดหมายฉบับแรกที่ลูกเขียนถึงแม่ ในวันแม่ของทุกปีที่ผ่านมา ลูกได้นำ  
จดหมายลิข่อเล็ก ๆ มาไหว้แม่ นำการ์ดวันแม่ไปมอบให้แม่ และในปีนี้นี้ลูกได้เขียนจดหมาย ส่ง  
ความในใจถึงแม่ แต่สิ่งที่ทำเหมือนกันทุกปี ก็คือการแสดงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกัน คำว่า  
"แม่" เป็นคำสั้น ๆ แต่แฝงไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะพรรณนาได้ ในวันที่ลูกลืมตา  
ดูโลก คนที่ลูกมองเห็นคนแรกก็คือ "แม่" คนที่ลูกได้ลิ้มรสชาติรสชาติแรกก็คือ "แม่" คนที่คอย  
สอนการบ้าน ล้างจานไม่ให้ทำผิด เปรียบเสมือนคุณครูคนหนึ่งที่คอยสอนก็คือ "แม่" คนที่คอยเอาใจใส่ดูแล  
ยามเจ็บป่วยเหมือนนางพยาบาลก็คือ "แม่" คนที่คอยทำอาหารให้ลูกทานเหมือนแม่ครัว ก็คือ "แม่"  
สำหรับลูกแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต สำหรับลูกแม่คือ ผู้หญิงที่สวยที่สุดงามทั้งกายและใจ หากว่า  
ไม่มีแม่ลูกคงไม่ได้เกิดมา ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ก่อนจะเกิดมา แม่ต้องอุ้มท้อง  
ตลอด ๙ เดือน ลูกรู้ว่าแม่ต้องลำบากมากที่ต้องคอยระวัง เพื่อให้ลูกออกมาปลอดภัย เมื่อแม่  
คลอดลูกออกมา แม่ต้องให้นมลูกดื่ม เพื่อให้ลูกจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แม่เลี้ยงลูกตั้งแต่  
แต่เล็ก จนถึงปัจจุบัน ๑๕ ปีมาแล้ว ที่แม่ต้องลำบากทำงานทุกอย่างในบ้าน ทำงานหาเงินทุกวัน แต่  
ก็ไม่เคยบ่น เดี่ยวว่า เหนื่อย ล้า บางครั้ง ลูกเถียงแม่ ทะเลาะกับแม่ ทำให้แม่เสียใจ แต่แม่ก็ไม่  
โกรธ ลูกรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็น ลูกของแม่ และทราบซึ่งในพระคุณของแม่ ที่คอยดูแลลูกจน  
ถึงทุกวันนี้ พระคุณของแม่ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ลูกจะหาแทน ได้มีเพียง แต่ อามาศาที่ดี ที่สละใจของ  
ลูก ที่จะเป็นผ้าซิ่นหยาบเหลืองของแม่ ลูกคนนี้จะตั้งใจเรียน จะเป็นคนดี เพื่อที่จะได้ทำงานดี ๆ  
เลี้ยงดูแม่ ในยามแก่เฒ่า ถึงแม้วันนี้ ลูกจะยังหาเงินบุญคุณไม่ได้มาก ในวันข้างหน้า ลูกจะตั้งใจ  
ทำได้อย่างแน่นอน

ในวันแม่ปีนี้ ลูกขอขอพร ให้แม่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง อยู่กับลูกไปนาน ๆ  
เป็นที่รักของทุกคน สุดท้ายนี้ ลูกอยากบอกว่า ลูกจะรักแม่ตลอดไป และจะรักแม่ให้มากที่สุด

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง  
ศศิวิมล ครุฑาพรการ



๖ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูง

หลังจากวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคมแล้ว เหลืออีกแค่หกวันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติ ลูกเลยเขียนจดหมายฉบับนี้ให้แม่ ลูกไม่รู้ว่าจะจดหมายฉบับนี้จะถึงมือแม่เมื่อไหร่ เพราะเราอยู่ไกลกันเหลือเกิน อยู่บ้านที่สระแก้ว ก็ดูแลตัวเองด้วยนะแม่ ลูกเป็นห่วง ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ เพราะช่วงนี้ไปหน้าฝนด้วยที่แปดริ้วฝนตกแทบทุกวันเลย ที่บ้านตากห้อเปล่า แม่อย่าตากฝนบ่อยล่ะ ตอนนี้ลูกคิดว่าอีกนานเลยกว่าที่ลูกจะได้กลับบ้านไปหาพอกับแม่ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนมีงานเยอะมากที่ลูกต้องทำ ลูกสัญญาแม่ว่าลูกจะตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ ทำช่วงเวลาจากนี้ไปจนกว่าจะจบ ม.๖ ให้มีค่ามากที่สุดแล้วลูกจะเข้ามาหาขอลับตัวเพื่อแม่ให้ได้

แม่จ๋า คิดถึงแม่จังเลย ถ้าลูกกลับไปถึงบ้าน อย่างแรกที่ลูกจะทำ คือ กอดแม่ให้แน่นๆ แหะแหม่ ลูกจะหอมแก้มแม่ให้จ๋าเลย ลูกอยากขอบคุณแม่ที่แม่คอยให้ความรัก ความห่วงใยแก่ลูกเสมอมา คอยสั่งสอนลูก ให้อภัยลูกที่ขี้ขลาดที่ลูกทำผิด ลูกขออภัยว่าในบางครั้ง ลูกอาจทำตัวดื้อรั้น ขี้เกียจ ไม่ตั้งใจเรียนในบางที่ และบางครั้งที่แอบไปเที่ยวไม่ได้โทรบอกแม่ เรื่องทั้งหมดที่ลูกอยากขอโทษแม่จากใจจริง และสุดท้ายนี้ ลูกอยากบอกแม่ว่า "แม่คือผู้หญิงคนเดียวยุคนโลกใบนี้ที่ลูกรักมากที่สุด"

ด้วยความรักและเคารพ

นางสาวพรวิไลดา หลังโพธิ์ศรี